

Ngày 14/7/2009, trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM và ĐH Công Lập Công nghệ Auckland đã ký kết hợp tác đào tạo chuyển nhận CNTT Quốc tế.

Theo Tiến sĩ Vũ Hải Quân - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH KHTN, sinh viên theo học chuyển nhận chương trình này sẽ học trong 3,5 năm; trong đó, 2 năm đầu SV sẽ học với các giảng viên ĐH KHTN (có tăng cường tiếng Anh để SV làm quen với các thuật ngữ chuyên ngành). Còn lại 1 năm cuối, SV sẽ học theo chương trình của AUT do các giáo viên AUT giảng dạy (nếu đủ điều kiện, SV có thể chuyển tiếp sang học tại New Zealand). Trong chương trình, sinh viên được học các giáo trình và được cập nhật tài khoản truy cập vào tất cả các tài nguyên học tập của AUT để học tập, nghiên cứu.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình này sẽ nhận bằng chuyển nhận theo tiêu chuẩn Quốc tế (World Class Education) do trường AUT cấp và được ưu tiên ghi danh vào các trường đại học trong và ngoài nước.

Đội tuyển tuyển sinh của chương trình là học sinh tốt nghiệp THPT và hoàn thành bài thi sơ tuyển và các thí sinh thi ĐH năm 2009; đặc biệt các thí sinh thi ĐH năm 2009 có tên đăng ký môn học dự định sẽ học ở trường BGDĐT sơ tuyển thông.

Ngoài ra, đội tuyển thí sinh đã có bằng CEĐ, Diploma Quốc tế hoặc sinh viên đang theo học năm 3 khoa CNTT có thể theo học chuyển nhận liên thông AUT trong thời gian 2 năm.

Do áp dụng quy chế miễn học nên sinh viên có thể rút ngắn thời gian học, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đặc biệt, khóa học đầu tiên sẽ khai giảng vào đầu tháng 9/2009.

*Sinh viên tốt nghiệp chương trình này cũng có thể tiếp tục học cao học tại AUT hoặc các trường ĐH khác trên thế giới. Điều kiện tốt nghiệp: hoàn thành, đủ điều kiện thi tất cả các môn học của chương trình và đạt trình độ tối thiểu IELTS 6.0 hoặc tương đương. Sinh viên được phép kéo*

Written by Administrator

Tuesday, 14 July 2009 00:00 - Last Updated Friday, 02 April 2010 16:05

---

*dài chương trình học tập đã 2 năm.*

[Các Hình ảnh Liên Quan](#)

Mọi chi tiết chương trình xin vui lòng liên hệ cô Lan Anh: 08.3.8303625